
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3/2563  (คร้ังท่ี 1) 

วันท่ี 14 สิงหำคม 2563  เวลำ 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

................................................................. 
 

ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายส ารอง   บุญเกิน ประธานสภา อบต.นาฝาย ส ารอง   บุญเกิน  

2 นางสุมาลี   ชัยณเสนสุข รองประธานสภาฯ อบต.นาฝาย สุมาลี   ชัยณเสนสุข  

3 นายชูวิทย์  ธงภักดิ์ เลขานุการสภา อบต.นาฝาย ชูวิทย์  ธงภักดิ์  

4 นายชาญ     แสงทับทิม สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 1 - ลาประชุม 

5 นายอนุสันต์  ตันสอน สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 1 อนุสันต ์ ตันสอน  

6 นายนัฏฐาพงศ์  ดีหลี สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 2 นัฏฐาพงศ ์ ดีหลี  

7 นายยุทธศักดิ์   คลังช านาญ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 3 ยุทธศักดิ์  คลังช านาญ  

8 นายราเคน  มีภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 3 ราเคน  มีภูมิ  

9 นางหนูซิม้   คงโพธิ์น้อย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 4 หนูซิ้ม   คงโพธิ์นอ้ย  

10 นายสง่า  อาจอาษา สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 สง่า  อาจอาษา  

11 นายชัยวัฒน์  บุญแฟง สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 ชัยวัฒน์  บุญแฟง  

12 นายอ้น  พรมศิริ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6 อ้น  พรมศริิ  

13 นายสมาน  อาจกมล สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6 สมาน  อาจกมล  

14 นายอภริักษ์   โพธิ์นาฝาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 7 อภริักษ์   โพธิ์นาฝาย  

15 นายนันทร   ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 7 - ลาประชุม 

16 นายทองเพ็ชร   พิเศษฤทธิ์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 8 ทองเพ็ชร  พิเศษฤทธิ์  

17 นายวีนัส    ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 8 วีนัส    ฝาชัยภูมิ  

18 นายชัชวาลย์   ปลื้มสุด สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 9 ชัชวาลย์   ปลื้มสุด  

19 ด.ต.มานิต    มีหมู่ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 10 ด.ต.มานิต    มีหมู่  

20 นายบุญเลิศ    เสาะสาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 10 บุญเลิศ    เสาะสาย  

21 นายทองไม   ฤทธิ์สิงห์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 12 ทองไม   ฤทธิ์สิงห์  

22 นายสุชาติ  กงชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 12 - ลาประชุม 

23 นายนคร   เสาะสาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 13 นคร   เสาะสาย  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ  

24 นายหลอด   ดาบถ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 13 หลอด   ดาบถ  

25 นายรักชาติ  คุ้มกุดขมิน้ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 14 - ลาประชุม 

26 นายโกวิทย์  ปลืม้ชาติ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 14 โกวิทย์  ปลืม้ชาติ  

27 นายอุดม  หินชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15 อุดม  หินชัยภูมิ  

28 นายวิรัตน์   ดเิรกศลิป์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15 วิรัตน ์  ดเิรกศลิป์  

29 นายนิรุติ   ไชยไธสง สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 16 นิรุติ   ไชยไธสง  

30 นางอังคณา  สีหาทน สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 16 อังคณา  สีหาทน  

31 นายพิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 17 พิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ  

32 นายภูมิชนะ  สาทร สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 17 ภูมชินะ  สาทร  

33 นายสุนชยั     ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 18 สุนชัย     ฝาชัยภูมิ  

34 นายณรงค์   งาคชสาร สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 18 ณรงค์   งาคชสาร  

35 นายพิชัย    โพธิ์นาฝาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 19 พิชัย    โพธิ์นาฝาย   

36 นายพิเชษฐ   อาจไพรวัลย์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 19 พิเชษฐ   อาจไพรวัลย์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุวิทย์    ยืนชีวติ นายก อบต.นาฝาย สุวิทย์    ยืนชีวติ  

2 นางจันทนา   ก้านขุนทด รองนายก อบต.นาฝาย จันทนา   ก้านขุนทด  

3 นายชัชวาล    คลังช านาญ รองนายก อบต.นาฝาย ชัชวาล    คลังช านาญ  

4 นายปรัชญา  คุ้มกุดขมิ้น เลขานุการนายก อบต.นาฝาย ปรัชญา  คุ้มกุดขมิน้  

5 นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด ปลัด อบต.นาฝาย กาญทิชา บ าขุนทด  

6 นายประเทือง   พรมลา รองปลัด อบต.นาฝาย ประเทือง   พรมลา  

7 นางสาวสุวรรณา  แดงสกุล หัวหนา้ส านักปลัด สุวรรณา  แดงสกุล  

8 นางบังอร     วรรณพงษ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง - -ไปราชการ- 

9 นางลัดดาวรรณ  ชัยมนตรา ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ลัดดาวรรณ  ชัยมนตรา  

10 นางสาววงสกุล  โคตรนาวัง ผูอ้ านวยการกองช่าง - -ลา- 

11 นายรัฐวิทย์  ช านาญบริรักษ์ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ รัฐวิทย์  ช านาญบริรักษ์  

12 นางสาวปิยภรณ ์ทองชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ ปิยภรณ ์ทองชัยภูมิ  

13 นางสาวสุจิฬา  ม่วงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - -ลา- 

14 นางสาวปยิะพรรณ ภริมย์ไกรภักดิ ์ นักจัดการงานทั่วไป  ปิยะพรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ ์  

15 นายธเนศร์  ภญิโญดม นักจัดการงานทั่วไป ธเนศร ์ ภญิโญดม  

16 นายสมทบ   ไศลชัย นายช่างโยธาอาวุโส สมทบ   ไศลชัย  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

17 พ.จ.อ.นยิม  แต่งเมอืง เจ้าพนักงานป้องกันฯ นิยม  แต่งเมือง  

18 พ.จ.อ.ธีระยุทธ  แช่มช้อย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ธีระยุทธ  แช่มช้อย  

19 นายเมธาวัส  พลจัตุรัส นิตกิรช านาญการ เมธาวัส  พลจัตุรัส  

20 นางสาววลัยภรณ์  รุ่งเรอืง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ วลัยภรณ ์ รุ่งเรือง  

21 นางสาวปภัสรา  แดงสกุล ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ ปภัสรา  แดงสกุล  

 

-ผูม้าประชุม             32  คน 

-ผูไ้ม่มาประชุม           4   คน      (ลาประชุม) 

-ผูเ้ข้าร่วมประชุม       18   คน 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายชูวิทย์ ธงภักดิ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้เชิญสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายเข้าห้องประชุม และได้เชญิ นายส ารอง บุญเกิน ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุม 

  ..............................................ประธานจุดเทียน  ธูป................................... 

ประธานสภา  -เรียนท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาฝาย ท่านรองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาฝาย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย และ

ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยสามัญ ที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

ระเบยีบวำระที่  1 เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทรำบ 

1.1 ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย เรื่อง เรยีกประชุมสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำฝำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3/2563 

ประธานสภา    ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย 

เรื่อง  เรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย   

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้มมีตเิมื่อคราวประชุมสภา  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยก าหนด 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่  

15 สิงหาคม 2563 ก าหนดระยะเวลา 15 วัน   
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ 

ตามระเบียบข้อ 20 ข้อ 21 และ ข้อ 22 แหง่ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2563 วันที่  

1-15 สิงหาคม 2563 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ วันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

       ส ารอง  บุญเกิน 

                   (นายส ารอง   บุญเกิน) 

                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

   1.2  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย ขออนุญำตลำกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย  

ประธานสภา  -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ขออนุญาตลาประชุม 

ประธานสภาได้อนุญาตแลว้ จ านวน 4 คน  คือ  

1. นายชาญ  แสงทับทิม   ส.อบต. หมู่ที่ 1 

2. นายนันทร  ฝาชัยภูมิ  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

3. นายสุชาติ  กงชัยภูมิ  ส.อบต. หมู่ที่ 12 

4. นายรักชาติ  คุ้มกุดขมิน้ ส.อบต. หมู่ที่ 14 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา  -รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  สมัยวสิามัญ  

 สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่26 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้แจกใหส้มาชิกสภา 

 ทุกท่านแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มผีูข้อแก้ไข 

ประธานสภา  -ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับรายงานการ 

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน    

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

ระเบียบวำระที่ 3 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภา  3.1 พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 (วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร)   

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 วาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแหง่ร่างขอ้บัญญัติและลงมติ 

 วา่จะรับหลักการแหง่ร่างขอ้บัญญัตินัน้หรอืไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ 

 อภปิราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   เนื่องจากวันนีท้่านนายกไม่ค่อยสบาย เลยขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมช้ากว่า 

 ก าหนดเวลาประชุม จึงได้มอบหมายให้รองนายก อ่านค าแถลงงบประมาณต่อสภา 

 ไปก่อนครับ, ล าดับต่อไป ขอเชิญนางจันทนา ก้านขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วน 

 ต าบลนาฝาย อ่านค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอ่ 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  ขอเชิญครับ 

(นางจันทนา ก้านขุนทด)       -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

(รองนายก อบต.นาฝาย) ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดฉิัน 

 นางจันทนา ก้านขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  ขอน าเรียน 

 ค าแถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ค ำแถลงงบประมำณ 

   ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาฝาย จะได้เสนอ

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    อีก

ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี ้คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารสว่นต าบลนาฝาย จงึขอแถลงให้

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ 

และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

        1.สถำนะกำรคลัง 

1.1งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 

 



 - 6 - 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาฝาย  มีสถานะการเงนิ ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร         จ านวน     55,667,546.06   บาท 

1.1.2 เงนิสะสม                 จ านวน     15,845,594.76    บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม     จ านวน     22,813,666.67   บาท 

1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    

       จ านวน 1 โครงการ       รวม    349,000.00  บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ านวน 10 โครงการ      

       รวม   1,104,970.00 บาท 

1.1.6 เงินกู้คงค้าง   จ านวน  0.00  บาท 
 

       2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2563 

     (1) รายรับทั้งสิน้   64,690,164.80 บาท   ประกอบด้วย 

            หมวดภาษีอากร               จ านวน 103,455.86 บาท 

            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 760,297.75 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       จ านวน  310,010.05 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์  จ านวน 930,715.95 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              จ านวน 93,425.25 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน                                จ านวน  8,500.00 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร                            จ านวน 23,838,038.94 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      จ านวน 38,645,721.00 บาท 

 (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์,อุดหนุนเฉพาะกิจ        

          จ านวน 75,509.00 บาท 

 (3) รายจ่ายจริง จ านวน  50,511,212.79 บาท   ประกอบด้วย 

       งบกลาง                         จ านวน        24,910,621.00 บาท 

     งบบุคลากร                     จ านวน       15,374,238.00 บาท 

     งบด าเนินการ                   จ านวน       7,043,723.79  บาท 

     งบลงทุน                         จ านวน    1,354,630.00 บาท 

     งบรายจ่ายอื่น                  จ านวน                   0.00  บาท 

     งบเงินอุดหนุน                  จ านวน        1,828,000.00 บาท 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์        

      จ านวน   75,509,000.00  บาท 

   (5) รายจา่ยที่จ่ายจากเงินสะสม    จ านวน  4,557,265.00  บาท 
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   (6) รายจา่ยที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน  0.00  บาท 

   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้        จ านวน  0.00  บาท 

นางสาวกาญทชิา บ าขุนทด       -กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

(ปลัด อบต.นาฝาย) ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดเพิ่มเตมิจากท่านรองนายก  

 เกี่ยวกับรายละเอียดค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และบันทึก 

 หลักการและเหตุผลประกอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

อ ำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  

1.รำยรับ     ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 83,122,000 บาท  แยกเป็น 

 

  รำยรับจริง 

ปี  2562 

ประมำณกำร 

ปี 2563 

ประมำณกำร 

ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 682,644.69 325,000.00 585,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 604,047.50 267,500.00 405,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 394,403.64 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 1,404,234.90 1,000,000.00 1,000,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,785.10 13,000.00 60,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 3,091,115.83 1,906,500.00 2,352,000.00 

รำยได้ที่รฐับำลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 29,771,545.49 28,250,000.00 29,770,000.00 

รวมรำยไดท้ี่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 29,771,545.49 28,250,000.00 29,770,000.00 

รำยได้ที่รฐับำลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 40,353,679.00 43,542,500.00 51,000,000.00 

รวมรำยไดท้ี่รัฐบำลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,353,679.00 43,542,500.00 51,000,000.00 

รวม 73,216,340.32 73,699,000.00 83,122,000.00 
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        2. รำยจ่ำย    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 83,122,000 บาท  ดังนี้ 

แถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 26,304,473.00 30,071,765.00 38,632,180.00 

  งบบุคลากร 17,903,009.00 18,086,335.00 19,753,660.00 

  งบด าเนนิงาน 10,250,046.46 16,179,800.00 17,128,800.00 

  งบลงทุน 3,666,980.00 6,260,100.00 4,523,360.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,524,000.00 3,101,000.00 3,084,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 60,648,508.46 73,699,000.00 83,122,000.00 

รวม 60,648,508.46 73,699,000.00 83,122,000.00 

 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

อ.เมอืงชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ 

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,821,640 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 475,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 7,181,680 

  แผนงานสาธารณสุข 5,010,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,339,320 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,125,700 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 560,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,005,000 
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ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนกำรเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,993,000 

  แผนงานการเกษตร 648,160 

  แผนงานการพาณิชย ์ 1,330,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอืน่   

  แผนงานงบกลาง 38,632,180 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิน้ 83,122,000 

 

   -ขอสรุปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

         1) ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     83,122,000.00  บาท 

         2) ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   83,122,000.00  บาท 

  โดยได้ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย เป็นการตั้งงบประมาณ 

 แบบสมดุล รายละเอียดต่อไปเป็นการประมาณการรายจ่ายแต่ละหมวดแต่ละกองโดย

หัวหน้าส านักปลัดและผูอ้ านวยการกองจะน าเรียนต่อท่านสมาชิกสภาต่อไป ขอบคุณ

ค่ะ 

ประธานสภา  -ขอบคุณท่านรองนายก และท่านปลัด ที่ได้น าเรียนค าแถลงงบประมาณ  

 ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายใหแ้ถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายจรงิ และที่ประมาณการในปี 2564 ล าดับต่อไป 

 ผมขอเชญิหัวหน้าส านักปลัดและผูอ้ านวยการกองทุกกอง น าเรียนรายละเอียด 

 ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564, ขอเชิญครับ 

นางสาวสุวรรณา แดงสกุล       -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก 

(หัวหน้าส านักปลัด) ท่านเลขานุการนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ท่านปลัด  

 ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุวรรณา  

 แดงสกุล หัวหน้าส านักงานปลัด ขอน าเรียนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานปลัด ได้ประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้ จ านวน  

 15,637,200 บาท  ซึ่งประกอบด้วย  

  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  

     -งานบริหารทั่วไป จ านวน 13,750,020 บาท 

  2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แยกเป็น 

           -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  จ านวน 300,000 บาท 
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         -งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  จ านวน 175,000 บาท 
 

 

  3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

           -งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  จ านวน 70,000 บาท 

  4.แผนงานงบกลาง จ านวน 1,342,180 บาท  

 (หัวหน้าส านักปลัด อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 

 รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่ได้แจกใหส้มาชิกสภาฯ) 

  -ในส่วนของส านักปลัด ขอน าเรียนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเพียงเท่านีค้่ะ  

 ขอบคุณค่ะ+ 

ประธานสภา  -ขอบคุณหัวหน้าส านักงานปลัดครับ ล าดับต่อไปขอเชิญกองคลังน าเรียน

รายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ 

นายประเทอืง พรมลา       -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านคณะผูบ้ริหาร 

(รองปลัด อบต.นาฝาย) ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

  กระผม นายประเทือง พรมลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ขออนุญาต 

  ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้อ านวยการกองคลัง เนื่องจากท่านติดราชการครับ ส าหรับ 

  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2564 กองคลัง ได้ประมาณการรายจา่ยไว้ทั้งสิ้นจ านวน 4,071,620 บาท ซึ่ง 

  ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน 4,071,620 บาท 

 (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการ 

 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองคลัง  

 จนครบทุกโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารที่ได้แจกใหส้มาชิกสภาฯ) 

  -ในส่วนของงานบริหารงานคลัง ขอน าเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณท่านรองปลัด ที่ได้น าเรียนรายละเอียดประมาณการรายจา่ยของ 

 กองคลังล าดับต่อไปขอเชิญผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ ครับ 

นางสาวปิยภรณ์ ทองชัยภูม ิ -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก 

(ผอ.กองการศึกษาฯ) ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

 หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ขอน าเรียนรายละเอียด 

 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกอง 

 การศกึษาฯ ได้ประมาณการรวมทั้งสิ้น  จ านวน  8,221,680 บาท  ประกอบด้วย 

  1.แผนงานการศกึษา 

    -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา    จ านวน 2,630,180 บาท 

    -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    จ านวน 4,551,500 บาท 
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  2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    -งานกีฬาและนันทนาการ      จ านวน 445,000 บาท 

    -งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ านวน 560,000 บาท 

  3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทอาคารต่างๆ   จ านวน 35,000 บาท 

 (ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองการศกึษาฯ  

 ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ) 

  -ส าหรับกองการศกึษาฯ ขอน าเรียนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ.2564 เพียงเท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา  -ขอบคุณผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ ที่ได้น าเรียนรายละเอียดประมาณการ

รายจ่ายของกองการศกึษาฯ, ตอ่ไปขอเชญิผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายรัฐวิทย ์ช านาญบริรักษ ์ -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านนายก 

(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ 

 ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขฯ เริ่มที่หน้า 33 ครับ ประมาณการรายจา่ย 

 ไว้ทั้งสิ้น จ านวน 5,480,320 บาท ประกอบด้วย  

  1.แผนงานสาธารณสุข 

    -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       จ านวน 3,866,420 บาท 

    -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      จ านวน 1,143,900 บาท 

  2.แผนงานเคหะและชุมชน 

    -งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       จ านวน 250,000 บาท 

  3.แผนงานงบกลาง 

    -ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ      จ านวน 220,000 บาท 

 (ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองสาธารณสุขฯ 

 ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ) 

  -ทั้งหมดนีค้ือรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ของกองสาธารณสุขฯ น าเรียนใหท้่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาครับ  

 ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา  -ขอบคุณผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ, ตอ่ไปขอเชญิผูอ้ านวยการ 

 กองสวัสดิการสังคม ครับ 

นางลัดดาวรรณ ชัยมนตรา  -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านนายก 

(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายทุกท่าน ท่านปลัด  

 ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ กองสวัสดิการสังคม  

 ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิน้ จ านวน 38,899,320 บาท ประกอบด้วย  

  1.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    จ านวน 1,339,320 บาท 

  2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

           -งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   จ านวน 490,000 บาท 

  3.แผนงานงบกลาง    

   -ประเภทเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ   จ านวน 20,000,000 บาท  

   -ประเภทเบีย้ยังชีพคนพิการ   จ านวน 16,920,000 บาท  

   -ประเภทเบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์   จ านวน  150,000 บาท  

 (ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองกองสวัสดิการสังคม 

 ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ) 

 -ขอแก้ไขชื่อโครงการในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 55 ชื่อเดิมคือ 

 โครงการฝกึอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส และกลุ่มสตรี 

 และประชาชนต าบลนาฝาย งบประมาณ จ านวน 400,000 บาท  แก้ไขเป็น  โครงการ 

 ฝกึอบรมเพิ่มพูนศักยภาพกลุ่มสตรตี าบลนาฝาย งบประมาณเท่าเดิมคือ จ านวน  

 400,000 บาท ค่ะ 

  -ส าหรับกองสวัสดิการสังคม ขอน าเรียนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2564 เพียงเท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา  -ขอบคุณผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม, ต่อไปเป็นกองชา่งครับ 

 เรียนเชญิ หัวหนา้สมทบ ไศลชัย ครับ 

นายสมทบ ไศลชัย   -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านนายก 

(นายช่างโยธาอาวุโส) คณะผูบ้ริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

 ทุกท่าน กระผม นายสมทบ ไศลชัย นายช่างโยธาอาวุโส ขอน าเรียนรายละเอียดงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองช่าง โดยได้ประมาณการรายจ่ายไว้  

 ทั้งสิน้ จ านวน 8,833,700 บาท ประกอบด้วย 

  1.แผนงานเคหะและชุมชน 
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    -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จ านวน 4,475,700 บาท 

    -งานไฟฟ้าถนน     จ านวน   400,000 บาท 

 
 

  2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

           -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)   

        จ านวน 3,958,000 บาท 

 (กองช่าง น าโดยนายช่างโยธาอาวุโส ได้อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองช่าง ตามเอกสาร 

 ที่ได้แจกใหส้มาชิกสภาฯ ครบทุกรายการ) 

  -ส าหรับกองช่าง ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณ หัวหนา้สมทบ ไศลชัย ครับ, ตอ่ไปเป็นกองส่งเสริมการเกษตร 

 ขอเรียนเชญิครับ 

นายประเทอืง พรมลา       -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านคณะผูบ้ริหาร 

(รองปลัด อบต.นาฝาย) ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

  กระผม นายประเทือง พรมลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ปฏิบัติ 

  หนา้ที่แทนผูอ้ านวยการส่งเสริมการเกษตร ขอน าเรียนในส่วนแผนงานการเกษตร  

  เปิดดูที่หน้า 70 ครับ กองส่งเสริมการเกษตร ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ยรวมทั้งสิน้  

  จ านวน 648,160 บาท ประกอบด้วย  

   แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 648,160 บาท ครับ  

 (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้อ่านรายงานรายละเอียดประมาณการ 

 รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองส่งเสริม 

 การเกษตร ตามเอกสารที่ได้แจกใหส้มาชิกสภาฯ ครบทุกรายการ) 

  -กองส่งเสริมการเกษตร ขอน าเรียนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2564 เพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณท่านรองปลัด ที่ได้น าเรียนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายของกอง

ส่งเสริมการเกษตรครับ 

  -ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภปิรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ผมขอพักกลางวัน และขอเรียนเชญิทุกท่านรับประทาน

อาหารกลางวันรว่มกัน และมาประชุมตอ่ในช่วงบ่าย เนื่องจากตอนนีถ้ึงเวลาพัก

กลางวันแลว้ครับ 

เวลา 12.00 น.  -ที่ประชุม พักรับประทานอาหารกลางวันรว่มกัน- 
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เวลา 13.00 น.  -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้เชิญสมาชิกสภา คณะ

ผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านมาประชุมรว่มกัน เพื่อ

ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป- 

ประธานสภา  -ขอเข้าสู่วาระการประชุมต่อในช่วงบ่ายครับ ตามที่ท่านรองนายก ท่านปลัดได้

อ่าน ค าแถลงประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประกอบหลักการและเหตุผล และท่านรองปลัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง ได้

น าเรียนรายละเอียดประมาณการรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น  

 สมาชิกสภาท่านใดจะอภปิราย หรอืสงสัยในงบประมาณตัวไหนก็สอบถามได้ครับ  

 ขอเชญิครับ 

นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ ผมดูงบประมาณแล้ว   

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) ผมว่าไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว  อยากให้รับหลักการไว้ก่อน ส่วนที่เห็นความแตกต่างคือ  

 ส านักปลัดกับกองคลัง ส านักปลัด แตกอย่างอยู่ประมาณล้าน ส่วนกองคลัง งบประมาณ 

 แตกต่างจากปีที่แล้วประมาณหลักแสน แตกต่างเยอะครับ แต่ผมก็อยากใหท้่านปลัด 

 หรอืส่วนที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ปีนี้งบกลางเพิ่มขึน้มาอีก 8 ล้าน เอาไปใช้ 

 อะไรบ้าง สงสัยตัวนีค้รับ และอีกเรื่องคือ สร้างห้องน้ า งบประมาณ 5 แสน ท าอะไร 

 อย่างไรบ้าง ขอใหชี้้แจงรายละเอียดด้วยครับ แต่เราอยู่ด้วยกันมานาน 7-8 ปีแล้ว มี 

 อะไรก็คุยกันได้ สมาชิกเราก็รับไว้ก่อน 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด  -เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอน าเรียนกรณีที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ 9 สงสัย  

(ปลัด อบต.นาฝาย)  ข้อที่ 1 ส านักปลัด เพิ่ม 1 ล้าน เนื่องจากปีที่แลว้ ส านักปลดัประมาณการ

ค่าตอบแทนสมาชิกสภา ไว้ประมาณ 9 เดือน เนื่องจากคาดว่าจะมีการเลือกตั้ง ท าให้

รายจ่ายในส่วนส านักปลัดลดลง ส่วนปีนี้ตัง้เพิ่มตามปกติ คือ 12 เดือน แล้วก็ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ บางกิจกรรมบางงาน ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะ จะมีคา่ตอบแทนที่เพิ่มค่ะ  

  ส่วนงบกลางที่เพิ่มขึ้น อย่างที่น าเรียนตามค าแถลงงบประมาณ จะมีค่าเบีย้ยังชีพ

ของผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ที่มสีิทธิได้รับเพิ่มขึ้น ตั้งไว้ที่งบกลางทั้งหมด งบกลาง ประเภทเงนิ

ส ารองจ่ายจริงๆ ที่ใช้ในกรณีเป็นงบฉุกเฉินจะตั้งไว้ประมาณเจ็ดแสนบาท เท่านั้นเอง 

ส่วนตัวงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหลักล้านก็เป็นเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ผูพ้ิการค่ะ  

  งบประมาณกองคลังที่เพิ่มขึ้น ตามที่มโีครงการจัดท าแผนที่ภาษี ซึ่งทุก อบต. 

 ถูกบังคับใหจ้ัดท าโครงการแผนที่ภาษี ซึ่งของเราท าเกือบเสร็จไปแล้วแต่มันยังไม่จบ  

 ทุกปีจะต้องมีการปรับปรุงแผนที่ภาษี การปรับปรุงก็คือมีการส ารวจ ดูข้อมูลใหม่ 

เพราะในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดนิ แบ่งแยก มีการขายเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้น 

 ก็จะมีการปรับปรุง ส ารวจ จัดท าข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ขอบคุณค่ะ 

นายชัยวัฒน์  บุญแฟง -กราบเรียนท่านประธานสภา  ผม นายชัยวัฒน์  บุญแฟง  ส.อบต.หมูท่ี่ 5  
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(ส.อบต.หมู ่5) ในประเด็นที่เกี่ยวกับค าช้ีแจงกองช่าง เกี่ยวกับข้อบัญญัติปี 2564 ตามที่ท่านอ่าน 

ค าช้ีแจง เงนิอุดหนุนการไฟฟ้าของ หมูท่ี่ 5 ที่จรงิโครงการนี้อยู่ในแผนข้อบัญญัติปี 

2563 ซึ่งผมได้ประสานงานกับท่านปลัดแล้ว โดยได้ประสานงานกับการไฟฟ้าพร้อม

กับท่านปลัดเมื่อวันจันทร์ที่ผา่นมา ได้หลักการมา ปัญหาเกิดเล็กน้อย ผมเลยขอปรับ

โครงการของ หมู่ที่ 5 ในปี 2563 มาเป็นปี 2564 ส่วนโครงการที่จะท าในปี 2563 นั้น 

ท่านปลัดได้ช้ีแจงกับผมแล้วว่า จะชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการประชุมสภาฯ ในโอกาส

ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนัฏฐาพงศ ์ ดีหล ี  -เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายนัฎฐาพงศ์ สมาชิกหมู่ที่ 2 ผมขอแก้ไขตัวเลข 

(ส.อบต.หมู่ 2) ในข้อบัญญัติปี 2564 ซึ่งจะมีอยู่ที่หน้า 63 ข้อ 1 สายทางหอพัก จ านวน 15 เมตร จะขอ

แก้ไขกับ ข้อที่ 3 สายทางวัดแจ้งสว่างอารมณ์ จะมีช่วงระยะยาวอยู่ 44 เมตร เพราะว่า

ช่วงนีเ้ส้นนีม้ันจะไม่ยาวขนาดนั้น ผมก็เลยจะขอแก้ไขตัวเลขจะขอย้ายมาเพิ่มซอยหอพัก

จ านวน 10 เมตร ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายสุนชัย  ฝาชัยภูมิ   -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอสอบถามกอง 

(ส.อบต.หมู่ 18) สาธารณสุข หน้าที่ 34 ผมสงสัยบทบาทหน้าที่ที่เราจะจ้าง อัตราจ้างประมาณ 1 ปี 

ประเภทค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อยากทราบเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่  

 ให้ท าอะไรบ้างครับ อยากใหท้่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ชีแ้จงด้วยครับ 

ขอขอบคุณครับ  

นายรัฐวิทย ์ ช านาญบริรักษ์  -เรียนท่านประธาน ท่านรองประธาน ท่านเลขา คณะผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา 

(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ผูท้รงเกียรติทกุท่าน จากค าถามจากสมาชิกสภา หมู่ที่ 18 ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อบัญญัติ

ปีนี้ ที่มงีบด าเนินงาน ในแผนงานสาธารณสุขฯ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือ

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตัวนี้มาจากหนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องของโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น

เพื่อดูแลผูสู้งอายุผู้มีภาวะพึ่งพึง คือใหท้างท้องถิ่นด าเนินการในการจัดหาผูท้ี่มคีวามรู้

หรอืประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิด เป็นเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาล

ได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและได้สั่งการใหท้างท้องถิ่นจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ หรอื

เป็นผูท้ี่มจีติอาสา จะมาด าเนินการดูแลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิง จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ 

และเป็นผูท้ี่มจีติใจ จติสาธารณะ ซึ่งตามหนังสือสั่งการจะใหทุ้กท้องถิ่น จ านวน 7,774 แหง่ 

จัดหาบุคลากรอาสาสมัครบริบาลแหง่ละ 2 คน ค่าตอบแทน คนละ 5 พันบาทต่อเดือน 

เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามระเบียบเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลก าหนดมา โดยจังหวัดชัยภูมิ

ได้เรง่ใหด้ าเนนิการในการรับสมัคร ซึ่งเมื่อวานก็พึ่งได้สัมภาษณ์งานไป จะเริ่มงานใน

ปีงบประมาณหน้า โครงการนีเ้ป็นนโยบายใหม่ ต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อใช้ดูแลผูป้่วย

ติดเตียง ผูป้่วยที่เป็นผูสู้งอายุ ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จะเป็นรูปแบบเดียวกับผูป้่วย
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แครก์ีฟเวอร์ ที่อยู่ในโครงการ สปสช. ก็จะร่วมกัน โครงการนีเ้น้นดูแลผู้สูงอายุและ

ผูป้่วยติดเตียงเป็นหลักครับ นั่นคือหลักการและเหตุผลที่ตั้งงบประมาณในครั้งนีค้รับ 

 

 

นายชัยวัฒน์  -เรียนท่านรองประธานสภาครับ ผมนายชัยวัฒน์  บุญแฟง สมาชิก หมู่ที่ 5   

(ส.อบต.หมู่ 5) ผมก็อยากได้รับค าอธิบายหน้า 59 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพืน้ฐาน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น อาคารต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 

จ านวน 3,993,000 บาท ไม่ทราบว่าด าเนินการเกี่ยวกับอะไรบ้าง ท่านแยกยอดออกมา

คือโครงสร้างเสาธง 35,000 รายละเอียดไม่ชัดเจน ท่านตั้งงบประมาณเกือบ 4 ล้าน 

รายละเอียดไม่มี คือถ้าเงนิจ านวนมากขนาดนี้อยากจะให้ท่านได้ชีแ้จงว่ามันคืออะไร 

งบประมาณไปรวมอยู่กับแต่ละหมูบ่้านที่จะได้รับการพัฒนาหรือไม่ครับ เพราะผมว่า 

ตัวนีม้ันคนละอัน คนละประเด็นกัน ถ้ารวมอยู่ในส่วนของแต่ละหมู่บ้านก็พอจะเข้าใจ 

อยากใหท้่านชีแ้จง ขอบคุณครับ 

นางสาวกาญทิชา  บ าขุนทด  -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านผูบ้ริหาร สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่านค่ะ ในการ 

(ปลัด อบต.นาฝาย) จัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกบรรจุไว้ในแผนงานแต่ละแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ถ้าเป็นลักษณะเดียวกัน มันจะไปอยู่แผนงานเดียวกันไม่ว่าจะไปอยู่

ในส่วนหรือกองไหนก็ตาม ตัวนีก้็คือเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลักษณะ

ของแผนงานนีค้ือ โครงการพัฒนาต่างๆ โครงการที่เป็นลักษณะก่อสร้างคงทนถาวร จะ

อยู่ในแผนงานนีท้ั้งหมด รวมถึงเสาธงที่จะก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกอง

การศกึษาฯ ด้วยค่ะ ในลักษณะของงานมันจะอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่มงีบประมาณรวม 3.9 ล้านบาท คือรวมกับงบประมาณโครงการของหมู่บ้านทกุโครงการ 

งบประมาณรวมทั้งหมดจะอยู่ในนีค้่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายชัยวัฒน์  บุญแฟง  -ขอบคุณท่านปลัดที่ช้ีแจงครับ ผมเรียนถามต่อไปในโครงการก่อสร้างหอ้งน้ า 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ราคา 5 แสนบาท ผมอยากดูแบบแผนรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นแบบไหน ถึงต้องใช้งบ

มากขนาดนี ้ราคาเกือบบ้านหนึ่งหลัง ก็เลยอยากขอดูรายละเอียดครับ อยากใหน้ า 

 มาเสนอ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกในการพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสมทบ  ไศลชัย  -ขออนุญาตชีแ้จงครับ ลักษณะหอ้งน้ าที่จะสร้างใหม่ ประกอบด้วยห้องน้ าชาย 

(นายชา่งโยธาอาวุโส) จ านวน 4 หอ้ง หอ้งน้ าหญิง จ านวน 3 หอ้ง และหอ้งน้ าผูพ้ิการ จ านวน 1 หอ้ง รายละเอียด

ตามแบบ อบต.ก าหนดครับ 

นายชูวิทย์  ธงภักดิ์  -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายชูวิทย์ ธงภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4  
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(เลขานุการสภาฯ) ตามที่ผมได้ดูข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564 เทียบกับปี 2563 แล้ว ในการตั้งงบประมาณ

ของแต่ละกองนั้น ผมก็เห็นด้วย แตใ่นการตั้งงบบางสว่นบางกองก็ตั้งขึน้มา โดยที่เกิน

จากเดิมมากไป ท่านสมาชิกดูที่หน้า 58 ครับ ประเพณีลอยกระทงต าบลนาฝาย ของ

กองการศกึษาฯ ปีที่แล้วตั้งไว้ 50,000 บาท ปีนี้ตั้งไว้ 200,000 บาท ตัวเลขห่างกันมาก 

ผมอยากปรึกษาหารอื และอยากเรียนถามท่านว่าท าไมต้องตั้งเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก

ขนาดนั้น งบประมาณเดิมที่เคยตั้งไม่พอหรือครับ ผมขอทราบรายละเอียด ขอบคุณครับ 

นายประเทือง  พรมลา  -กราบเรียนประธาน คณะผู้บริหาร ท่านเลขา ท่านปลัด สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ 

(รองปลัด อบต.นาฝาย) ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผม นายประเทือง พรมลา รองปลัดองคก์าร 

  บริหารส่วนต าบลนาฝาย ผมในฐานะที่ดูแลและก ากับกองการศกึษาฯ สบืเนื่องจาก 

  งบประมาณในการจัดประเพณีลอยกระทง ซึ่งเดิมจัดแค่ 3 หมู่บ้าน ตั้งงบประมาณไว้  

  จ านวน 50,000 บาท สาเหตุที่ตอ้งเพิ่มงบประมาณจากเดิม มีความคิดว่างานประเพณี 

  ลอยกระทงนี ้เป็นงานที่เราต้องจัดแบบระดับต าบล คือภาพรวมทั้ง 19 หมู่บ้าน ถึงจะ 

  เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ พิจารณาแล้วนา่จะเพิ่มงบประมาณจากปีที่แล้ว ในการประกวด 

  นางนพมาศ ก็น่าจะมีงบประมาณที่สนับสนุนให้งบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน เกี่ยวกับ 

  การจัดกิจกรรมต่างๆ เพราะหลังจากที่ค านวณ 3 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณขนาดนี ้และ 

  มาคิดเพิ่มอีก 16 หมู่บ้าน งบประมาณน่าจะมากกว่า 2 แสน เพื่อเป็นการสร้างความ  

  สัมพันธ์ระดับต าบล ขอบคุณครับ 

นายชัชวาล  คลังช านาญ  -กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสริมงานประเพณี 

(รองนายก อบต.) ลอยกระทงครบั เปน็โครงการที่เป็นประเพณีวัฒนธรรม อยากใหอ้นุรักษ์ไว้สบืไป จากทีเ่รา

เคยท าโครงการนี้ทุกปีเจา้ของพืน้ที่ก็เหนื่อยที่เป็นเจา้ภาพรับงาน ผมเห็นใจทุกท่าน มาปีนี้ก็

อยากเปลี่ยนระบบใหม่ อย่างการประกวดนางนพมาศ ถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็อยาก

ใหม้าประกวดทั้งต าบลนาฝาย อยากให้ลูกหลานมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน อยากให้ท่าน

สมาชิกมาร่วมด้วยกัน อยากใหส้มาชิกพี่นอ้งในต าบล ก านันผูใ้หญ่บ้าน สร้างความสัมพันธ์

อันดี การตั้งงบประมาณ 2 แสนนีไ้ม่ถอืว่ามากไป ต าบลใกล้เคียงเราซึ่งเป็นต าบลที่เลก็กว่า 

เขาก็ตั้งงบประมาณที่เยอะกว่าเราด้วยซ้ า อยากฝากท่านสมาชิก ทั้ง 19 หมู่บ้าน ใหร้่วม

โครงการโดยพร้อมเพรียงกันครับ ส่วนสถานที่การจัดงานลอยกระทง ไม่จ าเป็นต้องไปจัด

ที่บ้านนาฝายที่เดียว หากท่านสมาชิกท่านใดมีสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสม หรือเห็นสมควรก็

ใหท้่านสมาชิกแนะน ามาได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชัชวาลย์  คลังช านาญ  -กราบเรียนท่านประธาน ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) ส าหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง หากตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วจัดงานได้เท่ากับ

งบประมาณเดิม ต่อไปผมจะขอตัดงบนี้ลงนะครับ อยากใหด้ าเนินงานใหเ้หมาะสมกับ

งบประมาณที่ตัง้ไว้ เพราะเปน็งานระดับต าบล ส่วนงานประเพณีออกพรรษา ไม่ใช่เปน็งาน
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ระดับหมู่บ้านเท่านั้น งานนีเ้ป็นงานระดับต าบล ผมเชญิทุกหมู่บ้านมาร่วมงาน แต่ว่า

หลายหมู่บ้านเขาก็จัดงานนีใ้นหมู่บ้านอยู่แล้ว และหากท่านสมาชิกสภาเห็นว่าสถานทีใ่ด

เหมาะสมจัดงานประเพณีออกพรรษา ก็ไปจัดหมู่บ้านที่เหน็ว่าเหมาะสมได้ครบั ไม่จ าเปน็ 

ต้องจัดที่บ้านช่อระกาที่เดียว จะได้รวมตัวเป็นงานใหญ่ระดับต าบล ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง  -เรียนท่านประธาน ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ในประเด็นเรื่องประเพณีวัฒนธรรม 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ผมรู้สกึชื่นชมที่ท่านเห็นความส าคัญ ผมขอปรึกษาหารือเรื่องงานประเพณีเขาสระหงส์ 

 ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าสืบมา ผมได้ข่าวมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บ้าน 

บอกว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนไป รูปแบบการจัดงานไม่เหมอืนเดิม แต่ก่อนเคยจัดงานตั้งแต่

ช่วงเช้ามีกิจกรรมหลากหลาย ตอนนี้มาจัดงานตอนบ่าย ผมขอฝากใหท้่านเล็งเห็น

ความส าคัญในเรื่องนี้ รวมถึงรูปแบบการจัดงานเพื่อระลึกถึงวัฒนธรรมที่ดงีามและ

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของเราด้วยครับ 

ประธานสภา  -มีท่านอื่นจะเพิ่มเติมอกีไหมครับ ถ้าไม่ม ีผมต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ 

 ทุกท่าน ที่ได้มาให้ค าชีแ้จงเกี่ยวกับรายละเอียดหลักการและเหตุผลความจ าเป็น 

 ในการตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหท้ี่ประชุมได้ทราบครบั  

 ขอบคุณครบั 

  -ถ้าไม่มีสมาชิกอภปิรายแล้ว ผมจะขอมตทิี่ประชุมครับ  

 -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับการรับหลักการรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมอืครับ   

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน    (รับหลักการรา่งขอ้บัญญัติฯ) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

มตทิี่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขัน้รับหลักการ)   เวลา 14.00 น. 

ประธานสภา      (1) กำรพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 

   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   

-ขั้นตอนต่อไปจะต้องมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติและก าหนด

ระยะเวลาในการยื่นค าเสนอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวง  

 มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)   

 พ.ศ.2554  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   

 ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ม ี2 ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ   

และคณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

แตไ่ม่เกินเจ็ดคน 

 

 
 

 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิก สภาท้องถิ่นรับรอง

ไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

-ต่อไปจะเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่น้อยกว่า 3 คน แตไ่ม่เกิน 7 คน โดยมี 

ผูเ้สนอ และมีผูร้ับรอง 2 คน ครับ ขอเชญิเสนอทีละคนครับ 

           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 1 

นายสุนชัย ฝาชัยภูมิ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 18) นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 9    เป็นกรรมการแปรญัตตฯิ คนที่ 1  

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 9   ได้แก่  

    1. นายอุดม   หินชัยภูมิ     ส.อบต.หมู่ที่ 15 

 2. นายณรงค์  งาคชสาร    ส.อบต.หมู่ที่ 18 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 9 

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 1) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 2 
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นายอุดม  หินชัยภูมิ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 15) นายชัยวัฒน์ บุญแฟง  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 5  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายชัยวัฒน์ บุญแฟง  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 5   ได้แก่  

    1. นางอังคณา  สีหาทน     ส.อบต.หมู่ที่ 16 

 2. นายอ้น  พรมศริิ   ส.อบต.หมู่ที่ 6 

 
 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ บุญแฟง  ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 2) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 3 

นายทองเพ็ชร พิเศษฤทธิ ์ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 8) นายชูวิทย์  ธงภักดิ์  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายชูวิทย์  ธงภักดิ ์ ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 4   ได้แก่  

    1. นางหนูซิ้ม  คงโพธิ์น้อย   ส.อบต.หมู่ที่ 4 

 2. นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด   ส.อบต.หมู่ที่ 9 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชูวิทย์  ธงภักดิ์  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 4 

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 3) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   
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           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 4 

นายโกวิทย์  ปลืม้ชาต ิ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 14) นายสมาน อาจกมล  ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4  

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายสมาน อาจกมล  ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6  ได้แก่  

    1. นายทองเพ็ชร  พิเศษฤทธิ์   ส.อบต.หมู่ที่ 8 

 2. นายทองไม  ฤทธิ์สิงห์     ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายสมาน อาจกมล  ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 4) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 5 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) นายณรงค์ งาคชสาร  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 18  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  
 

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายณรงค์ งาคชสาร    ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 18  ได้แก่  

    1. นายพิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ   ส.อบต.หมู่ที่ 17 

 2. นายอุดม  หนิชัยภูมิ ส.อบต.หมู่ที่ 15 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายณรงค์ งาคชสาร  ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 18

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 5) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   
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           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 6 

นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) นายนัฏฐาพงศ์ ดหีลี  ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 2  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6  

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายนัฏฐาพงศ ์ดีหล ี ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 2   ได้แก่  

    1. นายอนุสันต์  ตันสอน     ส.อบต.หมู่ที่ 1 

 2. นายอภิรักษ์  โพธิ์นาฝาย    ส.อบต.หมูท่ี่ 7 
 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายนัฏฐาพงศ์ ดหีลี  ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 2  

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 6) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

           กรรมกำรแปรญัตติ คนที่ 7 

นายสง่า  อาจอาษา -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ผมขอเสนอ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) นายอุดม หนิชัยภูม ิ ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 15  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 

 

ประธานสภา  -ขอผูร้ับรอง 2 คน ครับ 

ที่ประชุม -ผูร้ับรอง  นายอุดม หินชัยภูม ิ ส.อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15   ได้แก่  

    1. นายโกวิทย์ ปลืม้ชาติ     ส.อบต.หมู่ที่ 14 

 2. นายชัยวัฒน์  บุญแฟง      ส.อบต.หมูท่ี่ 5 

ประธานสภา  -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  และได้รับรอง

ครบเรียบร้อยแลว้นั้น ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุมสภาครับ 

  -ท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายอุดม หนิชัยภูม ิ ส.อบต.นาฝาย หมู่ที่ 15  

 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน   (เห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแปรญัตติ คนที่ 7) 

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   
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ประธานสภา  - สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวน 7 คน ได้แก่ 

           1. นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด   ส.อบต. หมูท่ี่ 9     เป็นกรรมการแปรญัตติ  

           2. นายชัยวัฒน์  บุญแฟง   ส.อบต. หมูท่ี่ 5     เป็นกรรมการแปรญัตติ  

     3. นายชูวิทย์    ธงภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4     เป็นกรรมการแปรญัตติ 

           4. นายสมาน    อาจกมล ส.อบต. หมู่ที่ 6     เป็นกรรมการแปรญัตติ  

         5. นายณรงค์    งาคชสาร ส.อบต. หมู่ที่ 18    เป็นกรรมการแปรญัตติ  

 
 

         6. นายนัฏฐาพงศ์  ดีหลี   ส.อบต. หมู่ที่ 2     เป็นกรรมการแปรญัตติ   

           7. นายอุดม      หินชัยภูมิ ส.อบต. หมู่ที่ 15    เป็นกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภา (2) กำรพจิำรณำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 

 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

  -ต่อไปเป็นเรือ่งการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชญิท่านปลัดชี้แจงครับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3 ข้อ 45 (วรรคสาม), ขอ้ 47, ข้อ 49 

  ข้อ  45 (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ 

 รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 

 ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณนั้น 

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่ง

ใหค้ณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างขอ้บัญญัตินั้นไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติดว้ย 

นางสาวกาญทชิา บ าขุนทด -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจง 

(ปลัด อบต.นาฝาย) เสริมท่านประธานสภาค่ะ เรื่องการยื่นค าแปรญัตติ การยื่นค าแปรญัตติ สภาต้องมี 

 การก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติ ว่าจะก าหนดกี่วัน ตามข้อระเบียบที่ท่านประธานสภา 

 ชีแ้จง ในการยื่นค าแปรญัตติจะต้องไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง จะนับเฉพาะเวลาการ  

 วันละ 8 ช่ัวโมง สมาชิกสภาสามารถยื่นค าแปรญัตติได้ภายในสามวัน ซึ่งจะต้อง 

 ก าหนดว่าจะยื่นวันที่เท่าไร ถึงวันที่เท่าไร และคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องมา 

 รับค ายื่นค าแปรญัตติในระยะเวลาตามสภาก าหนด  
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ส าหรับการขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ได้ส่งหนังสอืถึงท่าน

นายอ าเภอเมอืงไปแล้ว โดยขอขยายจากวันที่ 16-30 สิงหาคม 2563 ซึ่งในสัปดาห์

หนา้จะเป็นเรื่องการยื่นค าแปรญัตติ และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อจัดท า

เอกสารสรุปใหท้ี่ประธานสภาได้รับทราบ แล้วรายงานผูบ้ริหารและสมาชิกสภาต่อไป 

สัปดาหถ์ัดไปก็จะเป็นเรื่องการประชุมสภา เพื่อพิจารณา วาระ 2 การแปรญัตตและ

วาระ 3 การลงมติ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา       -ขอบคุณท่านปลัดครับ ตอ่ไปผมขอปรึกษาในที่ประชุม วา่จะก าหนดระยะเวลา 

 เสนอค าแปรญัตติเป็นวันไหนบ้าง ระยะเวลากี่วันครับ 

 
 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -เรียนท่านประธานสภาที ่ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ผมขอเรียนปรึกษาหารือ  

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) เรื่องคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อปีที่แล้วเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

 แล้วก็จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

 จากนั้นก็จะมาท าหน้าที่รับค าเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ขอฝากท่านสมาชิกสภา 

 ให้เป็นผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติบ้าง ไม่ใช่ให้คณะกรรมการแปรญัตติยื่นเสนอเอง  

 เพื่อให้ท่านมาร่วมรับฟังและชีแ้จงในที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดว้ยครับ  

 ผมขอเสนอยื่นค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน วันจันทร์ถึงวันพุธครับ (17-19 สิงหาคม)  

 และขอเสนอวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาตามเอกสารที่มีการ 

 ยื่นค าแปรญัตติ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ครับ 

ประธานสภา       -หากไม่มีท่านใดเพิ่มเติมแลว้ ตอ่ไปผมจะขอมตทิี่ประชุมครับ 

 -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติจ านวน 3 วัน  

 คือระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน    

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน   (ประธานสภา, รองประธานสภา และเลขานุการสภา)   

 -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

  1. ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน  

  2. วันที่ 17 -19 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภา  -ส าหรับวาระนีผ้มขอมอบรองประธานสภา ด าเนินการต่อครับ 

นางสุมาลี ชัยณเสนสุข -ท่านสมาชิกสภาท่านใด ต้องการสอบถามคณะผูบ้ริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ  
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(รองประธานสภา) หรอือยากแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ขอเชิญค่ะ 

นายนัฏฐาพงศ ์ดหีลี  -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายนัฎฐาพงศ ์ดีหลี สมาชิกฯ หมู่ที่ 2  

(ส.อบต.หมู่ 2) ผมมีเรื่องส าคัญที่จะฝากติดตามเรื่องน้ าเสียครับ อยากจะใหท้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายออกไปดูด้วยครับ ที่ผมเคยออก พอดีเด็กนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เขาร้องเรียนมา เป็นน้ าเสีย เน่าเหม็นจริงๆ อยากให้ออกไป

ดูแล ซึ่งมีนักศกึษารวมถึงประชาชนใช้เส้นทางนั้นตลอด ผมจงึอยากใหช่้วยเหลือและหา

แนวทางแก้ไข ซอยหนอง เส้นที่จะไปมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยากใหท้่านช่วยแก้ไข

ดูแลใหด้้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนคร เสาะสาย  -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายนคร เสาะสาย สมาชิกฯ หมู่ที่ 13   

(ส.อบต.หมู่ 13) มเีรื่องอยากปรึกษาและขอความช่วยเหลือ ไฟแสงสว่างและไฟสาธารณะ ตามที่ทาง อบต.

นาฝาย ท าระบบไฟสาธารณะเป็นระบบโซล่าเซล ซึ่งทางกองช่างไปดูแล้วพบว่ามีปัญหามาก 

นายช่างไฟฟ้า จึงแนะน าใหใ้ช้ระบบเบรกเกอร์ดีกว่า ปิดเปิดเชา้เย็น แล้วภายในหมูบ่้านก็

เริ่มมปีัญหา 4-5 โมงเช้า ไฟฟ้ายังไม่ดับ ช่างก็แจง้ว่ากระจกตัวครอบเริ่มเสื่อมสภาพ 

ผมก็เลยอยากขอความอนุเคราะห์ซือ้อุปกรณ์เบรกเกอร์ปิด-เปิด ซึ่ง ส.อบต.หมูท่ี่ 13 

เป็นจะเป็นผู้รับผดิชอบ ปิด-เปิด เวลาเช้าและเย็น ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าไฟในหมู่บ้าน 

ถ้าใชไ้ฟสาธารณะเกินที่ใชฟ้รี ค่าไฟก็จะเฉลี่ยภายในหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านก็บ่น

ว่าค่าไฟแพง ผมก็เลยขอความอนุเคราะหท์างองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายพิจารณา

สนับสนุนครับ สว่นเรื่องน้ าประชาชน หมูท่ี่ 13 ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดว้ยครับ 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด  -เรียนประธานสภาที่เคารพ ขอตอบข้อซักถาม เรื่องที่ 1 เรื่องน้ าเสีย ซอยหนองโน 

(ปลัด อบต.นาฝาย) คาดว่าน่าจะเป็นน้ าจากหอพัก เรื่องนีจ้ะออกไปร่วมกับกองช่างและกองสาธารณสุขฯ  

  เดีย๋วจะออกไปดู ทุกๆ เรื่องฝากท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องความเดือดร้อนถ้าท่านโทรมา 

  ประสานแล้ว ยังไงฝากใหท้่านท าเป็นหนังสือประสานกับทาง อบต.ใหด้้วยนะคะ เพราะ 

  บางทีโทรมาแจง้อาจจะแจง้กับอีกท่านใดท่านหนึ่ง แต่พอแจ้งแล้วการประสานงาน 

  ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป มันไม่มีเอกสารที่จะเสนอท่าน ท าให้ผูป้ระสานท างานยาก 

  เหมอืนกัน บางทเีราไปรับเรื่องมา แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่เห็นหนังสือ ก็ไม่รู้วา่ร้องทุกข์ 

  จริงหรือไม่ เรื่องของน้ าเสีย รับเรื่องไว้นะคะ เดี๋ยวทางปลัด กองช่างและกองสาธารณสุขฯ  

  จะออกพืน้ที่ไปดูแลค่ะ และอย่าลืมท าหนังสือมาประสานอีกรอบนะคะ 

  -เรื่องที่ 2 เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ก็ฝากท่าน ส.อบต.นคร เสาะสาย หมู่ที่ 13 ให้ท า

หนังสือเข้ามา ซึ่งทางนายช่างไฟฟ้าก็ได้แจ้งไว้แล้วเบือ้งต้นเหมอืนกัน และได้แจง้ไปกับ

ทางหมู่บ้านแล้วใหแ้กไ้ขประมาณนี ้ก็บอกกบัทางเจา้หน้าที่ไปว่า ใหท้างหมู่บ้านท าหนังสือ

เข้ามาให้หน่อย เพราะถ้าเราจะเสนอของบหรอืเบิกงบประมาณ เราต้องมีเอกสารอ้างอิง
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และตรวจสอบได้ ว่ามีการเดือดรอ้นจริงไม่ได้น างบประมาณไปใช้เอง ยังไงก็ขอหนังสือ

แนบมา ปะหน้ามาฉบับเดียวก็ได้ค่ะ ในเรื่องของการส ารวจอาจจะเป็นส ารวจล่วงหน้า  

 แต่เวลาด าเนินการเราจะยึดเอาเอกสารเป็นหลักค่ะ ขออนุญาตตอบเท่านีก้่อนค่ะ 

นายชูวิทย์  ธงภักดิ์  -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมชูวิทย์ ธงภักดิ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ 4  

(เลขานุการสภาฯ) ผมขอเรียนสอบถามเรื่องถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตรงสายทางแยก

บ้านโพธิ์ทอง ไปถึงฟาร์มหมูแพทย์อุระชัย ประมาณ 800 เมตร ผมได้ท าหนังสือส่ง

มาแล้วพร้อมกับรูปถ่าย ทางช่วงนีเ้ป็นหลุมบ่อประกอบกับช่วงนี้ฝนตกด้วย และผมก็ได้

พูดคุยกับคณะผูบ้ริหารและได้ท าหนังสือมาเรียบร้อยแล้ว ผมยังไม่เห็นช่างออกมาดูหรือ

ส ารวจ ผมขอติดตามและสอบถามดูครับ 

 
 

นางสาวกาญทิชา  บ าขุนทด -ส าหรับเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าหนังสือไปทางกองช่างไม่แน่ใจว่าประมาณการหรอืยัง   

(ปลัด อบต.นาฝาย) เพราะว่าที่ประมาณการของบกลางที่เสนอมาก็มีอยู่ 4 หมู่บ้าน เดี๋ยวเรื่องนีป้ลัดจะตาม

กับกองชา่งให้อกีทีนะคะ เอกสารที่เป็นหนังสือยื่นค าแปรญัตติ จะให้เจ้าหน้าที่ส่งให้

หมู่บ้านละ 1 ฉบับ ถ้าบ้านไหนสงสัยการยื่นแปรญัตติเป็นอย่างไร หรอืไม่เข้าใจส่วนไหน 

สอบถามได้ค่ะ 

นายสง่า อาจอาษา  -เรียนท่านประธานสภา ผมมีเรื่องสอบถามและรับงบประมาณซ่อมแซมบ่อบาดาล 

(ส.อบต.หมู่ 5) หมูท่ี่ 5  ได้ส่งเรื่องเข้ามาตั้งแตต่้นปีงบประมาณ  จนถึงป่านนีย้ังไม่ได้รับการแก้ไข 

ประชาชนในหมูบ่้านก็ได้มาสอบถามผมเรื่อยๆ ผมยังไม่มีค าตอบใหช้าวบ้าน เบือ้งตน้

ท่านปลัดก็ได้แจง้ช่างออกไปดูและได้รื้ออุปกรณ์  และผมก็ได้รื้อซัมเมอร์สออกมาให้ 

จนถึงวันนีย้ังไม่มีความคบืหน้า เป็นบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์ ขอฝากพิจารณาด้วยครบั 

ขอบคุณครับ 

นางสาวกาญทิชา  บ าขุนทด -ในเบือ้งต้นพอจะทราบเรื่องนีค้่ะ  ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลส์เสีย ก็แจง้ใหถ้อด 

(ปลัด อบต.นาฝาย) อุปกรณ์ตัวที่เสียเพื่อ ประมาณการ ประเมนิราคา และอย่าไปซ่อมกันเอง วันนี้ขอรับ

เรื่องและประสานงานต่อจะแจ้งท่านอีกรอบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะ 

นายทองเพชร พิเศษฤทธิ ์  -กราบเรียนท่านประธาน รองประธาน คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 

(ส.อบต.หมู่ 8) ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประปา ที่ตั้งถังไว้ใหพ้ืน้ที่ใช้น้ ามาตลอด และตอนนีเ้ขา 

 อยากใหย้้ายออกจากพืน้ที่ของเขา แทงค์น้ าบาดาลเป็นของกรมทรัพยากรฯ ผมอยาก 

 ถามว่าถ้าไม่ได้ไปแจ้งกรมทรัพยากรฯ จะเกิดปัญหาไหมครับ แล้วถ้าจะยกแทงค์น้ าต้อง 

 ด าเนินการอย่างไรครับ 

นายชูวิทย์  ธงภักดิ ์  -ผมขอแจ้งการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2 จะด าเนินการ 

(เลขานุการสภาฯ) ประชุม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ส่วนหนังสือนัดประชุมจะจัดส่งไปยังท่านสมาชิกสภา 



 - 27 - 

 ทุกท่านอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นางสุมาลี  ชัยณเสนสุข -สมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่คะ 

(รองประธานสภา)         -หากไม่มีท่านใดเพิ่มเติมอะไรแล้ว ส าหรับการประชุมวันนี้ ต้องขอขอบคุณ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 

 ราชการ และพนักงานส่วนต าบลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุมค่ะ 

ปิดประชุมเวลำ   :   เวลา  16.00 น. 
 

 

        (ลงช่ือ)       ชูวิทย์  ธงภักดิ์       ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นายชูวิทย์ ธงภักดิ์) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 


